

# ร่างปฏิรูปประเทศ 3 ด้าน เน้นการเมือง-ปราบโกง-พลังงาน

ผู้จัดการรายวัน 60 - เปิดแผนปฏิรูป 3 คณะ "เอก" ส่งร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมือง หมดยุคปกครองแบบไฮบริด สลับ "เลือกตั้ง-ยึดอำนาจ" ด้าน "ปานเทพ" ดันแก้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ร.บ.ไทยปรับอันดับแก้ทุจริตขึ้น ด้าน "พลังงาน" ดัน กม.ควบคุมใช้ไฟฟ้าอาคาร

วันนี้ (15 มี.ค.) ที่ตึกนาวิสิโลสร ทำเนียบรัฐบาล นายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน นายเอก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมแถลงข่าว ความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ หัวข้อ "การเมืองสร้างสรรค์ พลังงานมั่นคง ดำรงความสุจริต"

โดยนายพรชัย กล่าวถึงการปฏิรูปฯ ด้านพลังงาน ว่า วิเคราะห์ความเชื่อมั่นในด้านพลังงาน ปัญหาคือประชาชน หรือเอ็นจีโอ ไม่เชื่อมั่นในข้อมูลภาครัฐ ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เห็นได้จากกรณีของ ท่อก๊าซและโรงไฟฟ้า ปัจจุบันปัญหาคือ เราใช้ก๊าซธรรมชาติถึง 70% ขณะที่ก๊าซในอ่าวก็กำลังจะหมดลง ซึ่งจากข้อมูลตอนนี้ใช้ได้อีก 5 ปี และจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ถ่านหิน จึงกลายเป็นพระเอกที่กำลังประทุงกันอยู่ ว่าจะเดินต่อหรือไม่ จะทำอย่างไร ปัญหาหนักไปหมด

ขณะที่การปฏิรูปพลังงาน ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ต้องประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอาคารต่างๆ ที่จะต้องออก กม.มาควบคุมการใช้ไฟฟ้า การนำรถไฟฟ้ามาใช้แทนรถที่ต้องใช้น้ำมัน ดังนั้น ต้องถอยกลับไป 1 ก้าว ดูเทคโนโลยีที่เหมาะสม แต่ละช่วงเวลา และหัวใจสำคัญของการปฏิรูปคือ ทำให้พลังงานเกิดความมั่นคง เพียงพอ และราคาที่เหมาะสม

นายเอก กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศด้าน



นายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน นายเอก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร่วมแถลงข่าว ความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ หัวข้อ "การเมืองสร้างสรรค์ พลังงานมั่นคง ดำรงความสุจริต" ที่ตึกนาวิสิโลสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ (15 มี.ค.)

การเมืองว่า ในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้ง นโยบายเร่งด่วนภายใน 1 ปีนี้ คือ ทำการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม ได้มีการเมือง พรรคการเมืองที่มีความสามารถ และมีธรรมาธิปไตย ไม่เสนอนโยบายที่เป็นภาระงบประมาณประเทศ ตรงนี้ตนจะนำเสนอนายกฯ เพื่อให้การปฏิรูปการเมือง ไม่ใช่แค่เรื่องของการเลือกตั้งที่หวังแค่จะได้คะแนนเสียง หรือหวังจะรวมรัฐบาลอย่างไร แต่ต้องส่งเสริมการปฏิรูปที่ไม่ได้ไปบังคับหรือลงโทษใคร เพราะตรงนั้นกำหนดไว้ใน รธน.แล้ว

ขณะนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศในช่วงที่สำคัญ ต้องมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่กฟนหลังการเลือกตั้ง และการปฏิรูปการเมือง คือต้องทำให้ประชาชนเป็นพลเมืองมากขึ้น ไม่ใช่แค่พวกตามข้อเดือดร้อน แต่ต้องคิดว่าจะทำอะไรให้กับบ้านเมืองได้บ้าง และเป็นพลเมืองที่ดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะมีการเสนอ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง ให้เกิดความมั่นคง กระจายอำนาจ ท้องถิ่นไม่เพียงเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือรับนโยบาย แต่ต้อง

มีส่วนร่วมเป็นรัฐธรรมธิปไตยด้วย "ประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่การปกครองของประชาชนเสียงข้างมากเท่านั้น แต่เป็นของประชาชนข้าราชการ พรรคการเมือง บนความรู้รักสามัคคี ขัดแย้งได้ แต่ต้องไม่แตกแยก ต้องไม่ใช่แบบระบบไฮบริดรอยนต์ ที่จะมีทั้งระบบการเลือกตั้ง และการยึดอำนาจการปกครองสลับกันไป แต่ต้องเป็นระบบธรรมาธิปไตย ถ้าทำได้ เชื่อว่าประเทศจะมีทางรอด ประชาชนเป็นเจ้าของประชาธิปไตยมากขึ้น ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ค่าขวัญ" นายเอก กล่าว

นายปานเทพ กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบว่า แผนนี้จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง เป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยจะสอดคล้องกับ รธน. มาตรา 63 ที่ระบุให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการที่ประชาชนเฝ้าระวังการทุจริต ที่จะต้องมี กม.มารองรับภายใน 2 ปี เช่น การคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสร เป็นต้น 2. ด้านการป้องปราม ที่มุ่งเรื่องการทุจริตในภาครัฐเป็นหลัก ยกกระดับประกาศ คสช. 69/2557 เป็นกฎหมาย นอกจากนี้ ต้องมีหลักจริยธรรมในหน่วยงานราชการ และจะต้องปรับปรุง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้ประชาชนตรวจสอบได้ง่าย และมีกรอบเวลาเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน 3. ด้านการปราบปราม การดำเนิน การคดีทุจริต จะต้องรวดเร็ว เด็ดขาด และรุนแรง มีกรอบเวลาชัดเจน และ 4. ด้านการบริหารจัดการปรับปรุงหน่วยงานต่อต้านทุจริตให้เป็นระบบ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพยายามให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการทุจริตแบบสากล โดยความหวังของการปฏิรูปของเรา ตั้งเป้าหมายว่า ภายใน 20 ปี ประเทศไทย ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก (ซีพีไอ) จะต้องดีขึ้น ติดอันดับ 1 ใน 20 และตั้งความหวังว่า การใส่สวนคดีทุจริต มีรูปแบบ ดินตัว ดำเนินการเร็ว ไม่ใช่เรื่องหายเป็นเวลานาน.

# ปฏิรูปพลังงาน จับเคลื่อนเศรษฐกิจ

| อนุทิน ชาญวีรกูล

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนการเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ต่อไป

หนึ่งในด้านสำคัญที่เป็นที่จับตาจากทั้งหมดคือการปฏิรูปด้านพลังงาน ในฐานะภาคที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จีดีพีของภาคพลังงานมีส่วนต่อจีดีพีสูง 16% มีการลงทุนปีกว่า 5 แสนล้านบาท พลังงานเป็นต้นทุนการผลิตของทุกสาขาการผลิตรวมทั้งครัวเรือน 12% มีการสร้างรายได้ให้ภาครัฐปีละประมาณ 3 แสนล้านบาท

“พรรคชัย รุจิประภา” ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ ส่งผลต่อการการใช้และการจัดหาพลังงาน จำเป็นต้องมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งได้รับการยอมรับของประชาชน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง จนนำไปสู่การหยุดชะงักของการลงทุน โดยหลังแผนปฏิรูปเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือน เม.ย.นี้ หน่วยงานต่างๆ จะต้องเริ่มแก้กันแผน 17 ประเด็นปฏิรูปใน 6 ด้าน ทันที

“กรรมการปฏิรูปจึงจัดทำโรดแมปการปฏิรูประยะ 5 ปี (2561-2565) เพื่อปรับการบริหารจัดการพลังงานของภาครัฐใหม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน



แยกบทบาทหน่วยงานกำกับ และปฏิบัติ ออกจากกันเพื่อลดการแทรกแซงเชิงนโยบาย ดำเนินการได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรับรูปแบบการวางแผนจัดหาพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ปรับโครงสร้างกิจการพลังงานให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น พัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน มีอิสระด้านพลังงานในการผลิตเองใช้เอง ผลักดันการสร้างฐานรายได้ใหม่ของประเทศจากอุตสาหกรรมพลังงาน” พรชัย กล่าว

สำหรับการปฏิรูปทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการพลังงานของ

ประเทศสาระสำคัญอยู่ที่การปฏิรูปองค์กรด้านพลังงานจะปรับโครงสร้างองค์กรนโยบาย-กำกับ-ปฏิบัติ โดยเฉพาะการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จะพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานให้สมบูรณ์เชื่อมโยงเป็นบิ๊กดาต้า ซึ่งหน่วยงานที่ทำข้อมูลนี้จะต้องเป็นองค์กรอิสระเพื่อการยอมรับของข้อมูลจากทุกฝ่าย โดยต้องสามารถให้บริการภายในปี 2562

ประเด็นที่ 2 ด้านไฟฟ้า ปฏิรูปโครงสร้างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) คำนึงถึงความสมดุลรายภาค ปรับปรุงอัตราค่า

ไฟฟ้า ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชน ด้านที่ 3 ปีโตรเคมีและปิโตรเคมี จัดทำก้าชธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง และพัฒนาปิโตรเคมี ระยะที่ 4

ด้านที่ 4 พลังงานทดแทน การบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่โตเร็วสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่งเสริมการนำขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป และปฏิรูปโครงสร้างการใช้พลังงานภาคขนส่ง ด้านที่ 5 อนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้าย ด้านที่ 6 เทคโนโลยีนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน ส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศและส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน

“หากสามารถเดินตามโรดแมปการปฏิรูปพลังงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านการขยายการลงทุนทั้งโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานของเอกชน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่นปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ระบบกักเก็บพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีมูลค่าลงทุนเพิ่มอีกอย่างน้อย 3 แสนล้านบาท ใน 2-3 ปี ผลักดันให้ไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง คือรายได้ต่อหัวเฉลี่ยมากกว่า 1.5 หมื่นดอลลาร์ หรือประมาณ 471,300 บาท/ปี จีดีพีโตเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 5%” พรชัย กล่าว ■